



THỐT NỐT - HƯỚNG ĐẾN CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CAO

✿ Bài, ảnh: ĐÀI TRUYỀN THANH QUẬN

Trong những năm qua, quận Thốt Nốt luôn quan tâm chỉ đạo triển khai, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào trong sản xuất nông nghiệp, từng bước thay đổi cơ cấu sản xuất, góp phần tăng năng suất, nâng cao giá trị các sản phẩm, tạo động lực để thúc đẩy và phát triển nền nông nghiệp bền vững tại địa phương.

Nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân trong sản xuất nông nghiệp, quận đã chú trọng tuyên truyền, vận động bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và khắt khe của thị trường. Theo đó, ngành nông nghiệp quận đã chủ động phối hợp với ngành chức năng của thành phố và các địa phương chuyển giao và ứng

dụng rộng rãi nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng, các biện pháp canh tác cho hiệu quả trong sản xuất trồng trọt và chăn nuôi. Từ việc áp dụng và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học và công nghệ, trên địa bàn quận đã xây dựng được nhiều vùng liên kết sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo bước đột phá mới trong phát triển sản xuất. Như tại phường trung tâm Thốt Nốt, do diện tích đất sản xuất nông nghiệp hạn chế chỉ với khoảng 290 ha, thời gian qua bà con nông dân địa phương đã được ngành chức năng hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ chức lại các mô hình sản xuất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện toàn phường Thốt Nốt có nhiều tổ hợp tác như: tổ hợp nghề nghiệp trồng hoa, tổ hợp tác sản xuất lúa giống, tổ hợp tác trồng rau an toàn.... với tổng số trên 520

hộ tham gia. Trong quá trình sản xuất, bà con nông dân được chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện canh tác và sản xuất với chất lượng sản phẩm không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Trong năm 2018, phường Thốt Nốt được chọn làm điểm để xây dựng phường nông nghiệp đô thị, do đó việc duy trì và xây dựng các mô hình sản xuất đảm bảo an toàn gắn với bảo vệ môi trường được ngành chức năng địa phương đặc biệt quan tâm. “Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận cũng như sự hỗ trợ đồng bộ của các ngành chức năng đã tạo điều kiện, hướng dẫn tập huấn cho cán bộ cũng như bà con nông dân địa phương để tiếp cận với các tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới, hướng dẫn tham quan các mô hình sản xuất mang lại hiệu



quả tại các địa phương lân cận, do đó đã giúp nông dân học hỏi và rút ra được những kinh nghiệm quý báu để ứng dụng có hiệu quả vào trong sản xuất, nhất là trên diện tích của mình, tiêu biểu có thể kể đến các mô hình như: mô hình sản xuất lúa giống, sản xuất rau an toàn trong nhà lưới, trồng hoa trong nhà màng, mô hình nuôi lươn trong bùn đất... cho năng suất và mang lại hiệu quả kinh tế cao”, Ông Lý Đạt, Chủ tịch UBND phường Thốt Nốt cho biết.

Nếu như trong sản xuất lúa, nhiều năm trước đây, bà con nông dân trên địa bàn quận Thốt Nốt vẫn còn quen với những cách canh tác truyền thống thì từ sự chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành chức năng, nhất là thực hiện mô hình của Dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (gọi tắt là Dự án VnSAT) trong năm 2018, quận đã tổ chức chọn các địa phương làm điểm để tổ chức thực hiện qua các mùa vụ cũng



như các địa phương có xây dựng mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn. Qua các cuộc trình diễn cũng như được tập huấn, chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất như: sử dụng lúa giống xác nhận, xuống giống đồng loạt, giảm lượng giống gieo sạ, sạ thưa, thực hiện “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, thu hoạch bằng cơ giới... Đặc biệt, việc áp dụng sản xuất theo qui trình “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm” tùy theo các mùa vụ, giúp thay đổi nhận thức của người nông dân, không chỉ giúp

bà con giảm được chi phí đầu tư mà còn tăng năng suất, lợi nhuận, phẩm chất hạt gạo sau thu hoạch và hạn chế ô nhiễm môi trường. Cụ thể, tổng chi phí đầu tư của các ruộng mô hình được chọn thí điểm thực hiện thấp hơn ruộng nông dân khoảng từ 3 đến hơn 4 triệu đồng/ha; lợi nhuận sau thu hoạch cao hơn ruộng sản xuất ngoài mô hình của nông dân khoảng từ 4 đến hơn 6 triệu đồng/ha.

Ông Nguyễn Văn Thử, nông dân khu vực Tân Lợi 1, phường Tân Hưng cho biết: “Phải nói là nhờ được sự hỗ trợ của ngành chức năng trong việc chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, nhất là khi tham gia vào mô hình này, được hướng dẫn về cách sử dụng giống, sạ thưa, các qui trình canh tác theo “3 giảm 3 tăng”, hay “1 phải 5 giảm”, giúp ích cho người nông dân chúng tôi rất nhiều, không chỉ giúp nông dân chúng tôi tiết kiệm được chi phí mà lợi nhuận sau thu hoạch cũng cao hơn nên ai nấy đều phấn khởi. Chắc chắn những cách làm hay như thế này sẽ được người

nông dân chúng tôi tiếp tục duy trì trong các mùa vụ tiếp theo”.

Quận Thốt Nốt có địa bàn tiếp giáp với các quận, huyện và tỉnh, thành lân cận nên thị trường tiêu thụ rau an toàn rất được ưa chuộng. Để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên cùng một diện tích, ngành nông nghiệp quận đã quan tâm hỗ trợ nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng kỹ thuật canh tác tiến bộ vào sản xuất. Qua đó, nhiều mô hình, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất rau an toàn được hình thành, sản phẩm tạo ra đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho người nông dân. Hiện quận đã và đang đầu tư mở rộng vùng sản xuất rau màu chuyên canh theo hướng an toàn ở 08 phường với tổng diện tích khoảng 90 ha, tăng hơn 3,3 ha so với cùng kỳ. Đã vận động thành lập được 01 HTX và 05 tổ hợp tác sản xuất rau, hướng dẫn làm hồ sơ và đề nghị Chi cục Trồng trọt và BVTV đánh giá đạt quy trình sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm. Đến nay, đã có hơn 21,4 ha được cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm tại 01 HTX và 05 tổ hợp tác sản xuất các chủng loại như: họ, cải các loại, dưa leo, ớt, bí đao, khổ qua. Qua các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất. Ngoài ra, thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm tại quận Thốt Nốt”, quận cũng đã xây dựng, củng cố và mở rộng 7 nhà lưới sản xuất rau an toàn ở các địa phương. Tham gia Dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ tại quận Thốt Nốt, người nông dân không chỉ được hỗ trợ về giống, kỹ thuật canh tác mà còn giúp giảm chi phí về phân, thuốc, mang lại hiệu quả cao hơn so với sản xuất thông thường. Như trường hợp của ông Dương Văn Hùng, ngụ tại KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, khi tham gia vào dự án sản xuất rau an toàn, chủ được hỗ trợ về giống, kỹ thuật trồng dưa leo an toàn trong nhà lưới không chỉ giúp chủ biết thêm những kỹ thuật canh tác mới mà hiệu quả mang lại cũng cao hơn so với sản xuất theo cách truyền thống trước đây. Ông Dương Văn Hùng chia sẻ: “Trồng rau trong nhà lưới, so với ở ngoài thì phân thuốc tốn ít hơn, nhưng hiệu quả thì cao hơn. Không những thế, do sử dụng ít thuốc bảo vệ thực vật, chỉ sử dụng phân hữu cơ nên rau sản xuất ra an toàn, đảm bảo về chất lượng cũng như không ảnh hưởng đến môi trường, bảo vệ tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng”.

Theo ông Lê Đình Dự, Trưởng Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật quận Thốt Nốt cho biết thì trước khi thực hiện dự án, các thành viên của quận cũng đã phối hợp với các phường tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và các qui trình sản xuất làm sao cho an toàn và đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, thường xuyên lấy mẫu



kiểm tra định kỳ ở các địa phương được chọn để tổ chức thực hiện. Ông Lê Đình Dự cho biết thêm: “Nói chung là trồng rau trong nhà lưới cho hiệu quả rất là cao, rút ngắn được thời gian khoảng từ 5 - 7 ngày so với trồng ở ngoài, hạn chế được mưa gió, hạn chế được côn trùng gây hại, từ đó hạn chế được việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Do đó, việc duy trì và nhân rộng mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới, sẽ giảm được vấn đề về thuốc cũng như lượng phân bón dư thừa, năng suất lợi nhuận nó cao hơn so với ngoài từ 10 - 30%, nghĩa là mình giảm được phân, thuốc khoảng 50% và năng suất từ bằng cao hơn so với ngoài, thời gian thu hoạch cũng rút ngắn hơn, do đó vấn đề xoay vòng rất nhanh, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân”. Bên cạnh hỗ trợ về kỹ thuật, dự án còn tạo điều kiện cho các sản phẩm rau an toàn của bà con được cung ứng cho các cửa hàng rau sạch tại địa phương cũng như siêu thị và các Hợp tác xã rau an toàn tại các quận, huyện lân cận.

Theo ghi nhận, trong năm 2018, tổng diện tích gieo trồng lúa của toàn quận là gần 15.000 ha, giảm 430 ha so với cùng kỳ, năng suất bình quân đạt 6,27 tấn/ha, tăng 0,42 tấn/ha so với cùng kỳ với sản lượng đạt trên 94.096 tấn, đạt 110%KH. Trong năm, quận tiếp tục củng cố, duy trì và mở rộng 7

cánh đồng lớn ở các phường với tổng diện tích hơn 810 ha, năng suất trong cánh đồng lớn cao hơn từ 0,05 – 0,1 tấn/ha và lợi nhuận tăng từ 1.500.000 – 2.100.000 đồng/ha so với nông dân ngoài cánh đồng lớn. Ngoài ra, bà con nông dân cũng đã xuống giống được gần 600 ha rau màu các loại, giảm 238 ha so cùng kỳ, sản lượng thu hoạch ước đạt hơn 5.370 tấn, vượt 59%KH. Để góp phần tăng hiệu quả sản xuất, thu nhập cho người nông dân, trong năm ngành chức năng của quận

bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, có những chính sách, hỗ trợ cho bà con nông dân, nhất là hỗ trợ ứng dụng rộng rãi các tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, không nằm trong danh mục, thay thế bằng việc sử dụng phân hữu cơ kết hợp với các chế phẩm sinh học như nấm Trichoderma, không chỉ cho năng suất, hiệu quả kinh tế

thị trường, liên kết tiêu thụ và tăng thu nhập; tăng cường công tác chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời hướng dẫn nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc tiêu chuẩn VietGAP...”, ông Trương Tiến Lực, Trưởng Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt cho biết về những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận trong thời gian tới.

Khi mà vấn đề an toàn ngày càng được người tiêu dùng quan



đã tổ chức được 190 cuộc tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật với hơn 6.874 lượt nông dân tham dự. Có thể thấy, diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Thốt Nốt trong năm 2018 có giảm so với các năm trước, nhưng chất lượng và sản lượng không ngừng tăng. Ngành nông nghiệp quận đặc biệt quan tâm đến vấn đề đảm

cao mà còn tạo những sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường. “Để phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng các mô hình mang lại hiệu quả cao, cần tạo điều kiện để các mô hình tiếp tục mở rộng qui mô sản xuất, ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng, tăng năng suất và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của

tâm thì hiệu quả bước đầu từ việc xây dựng các mô hình sản xuất an toàn gắn với bảo vệ môi trường mà ngành nông nghiệp quận Thốt Nốt đã và đang hướng tới, không chỉ khuyến khích, tạo điều kiện để người nông dân thay đổi phương thức sản xuất theo hướng tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng mà qua đó còn từng bước xây dựng nền nông nghiệp của địa phương theo hướng nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp đô thị, phát triển một cách bền vững.

Có thể thấy, từ việc ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất đã tạo nên những sắc xuân lan tỏa trên từng mảnh vườn thửa ruộng của người nông dân, trên từng nụ cười rạng rỡ khi mùa vụ được mùa trúng giá, để hi vọng về một mùa xuân mới với nhiều niềm vui và thắng lợi mới. ●